

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.congiaovietnam.net>

congiaovietnam@gmail.com

Bản tin CGVN

Chủ Đề: Giới thiệu Sách

Tác giả: BBT CGVN

Quà Tặng Tin Mừng – Quà Tặng của Tình Yêu và Hạnh Phúc



Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,

Quà Tặng Tin Mừng là một sáng kiến mang rất nhiều ý nghĩa, được khởi xướng và chúc phúc từ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cùng với sự khích lệ nồng nhiệt của tất cả các Đức Giám Mục Việt Nam; trong đó mục đích quan trọng nhất và giá trị nhất chính là *Tình Yêu và Hạnh Phúc từ Trời cao được trao ban nhưng không cho bất cứ ai sẵn lòng đón nhận*. Quà Tặng Tin Mừng chỉ gồm 4 Phúc Âm và sách Công Vụ Tông Đồ; đây được xem như phần cốt lõi của Kinh Thánh, là những gì tối cần thiết cho mọi Ki-tô hữu cũng như với những anh chị em chưa biết Thiên Chúa và Chúa Giê-su. Một cuốn sách rất bé nhỏ nhưng lại chất chứa bí quyết cho hết mọi người, qua mọi thời để có thể đạt được hạnh phúc đích thật, tròn đầy và vĩnh cửu; là chìa khóa cho việc vun đắp tình yêu trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Con người có thể thiếu thốn mọi thứ, nhưng không thể thiếu vắng tình yêu; có tình yêu là có tất cả, có tình yêu là có hạnh phúc; chính tình yêu làm nên mọi sự cho chính mình và cho hết thảy những ai mình yêu thương.

Với sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân khắp nơi, BBT CGVN đã phát hành được rất nhiều *Quà Tặng Tin Mừng – Quà Tặng của Tình Yêu và Hạnh Phúc*; dầu vậy, với số lượng sách đã in, cũng chỉ như muối bỏ biển vì thế chúng con thật lúng túng không biết cách nào để giúp cho mọi người đều có thể nhận được Quà Tặng Tin Mừng để đọc và chiêm niệm hằng ngày như lòng Đức Thánh Cha mong ước.



Chúng con được biết Giáo Hội Hàn Quốc đã từng có những quyết tâm rất đáng trân trọng: “Mỗi người Công Giáo Hàn Quốc sẽ tranh thủ giới thiệu Chúa cho ít nhất một anh chị em nào đó chưa biết Chúa”. Với hoàn cảnh hiện tại của Đất Nước chúng ta, có lẽ việc gửi tặng nhau một cuốn Quà Tặng Tin Mừng để thay cho ngàn vạn lời nói sẽ thực sự là một việc làm nằm trong tầm tay của mọi người. Chỉ tiếc rằng cho đến nay số người đã được biết về sáng kiến này của Đức Thánh Cha là chưa nhiều, và có thể cũng chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa và độc đáo của sáng kiến này.

Chúng con rất ước mong Quý Cha Xứ, Quý Bề Trên các Cộng Đoàn, Quý Ban Ngành Đoàn Thể... hãy giúp chúng con một tay: xin vui lòng chia sẻ những thông tin này rộng rãi đến với anh chị em Giáo Dân khắp nơi, để từng người nhận ra đây là dịp thuận tiện mà mọi người đều có thể dễ dàng tham gia vào công việc vô cùng ý nghĩa và giá trị này. Dù là việc nhỏ bé nhưng được thực hiện với tâm hồn quảng đại rộng mở sẽ luôn hứa hẹn một mùa gặt đầy bất ngờ. *Chúng con KHÔNG xin gì cho chúng con, nhưng xin giúp chúng con có tiền để in Quà Tặng Tin Mừng và sách này sẽ được trao tặng lại cho chính Quý Ân Nhân hoặc bất cứ ai, hay những nơi nào có nhu cầu.*

Chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc Năm Lời Chúa, thời gian sẽ không dừng lại trong khi thế giới vẫn chìm ngập trong đại dịch và bạo lực cùng với thiên tai lũ lụt động đất khắp nơi; nhưng chúng ta vẫn tin tưởng rằng duy chỉ có Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô sẽ đủ lòng thương xót từng người và cứu chữa cả nhân loại chúng ta. Xin cho Lời Chúa được thấm sâu vào tận tâm can mỗi người, và chúng ta đừng quên rằng rất cần phải nhanh chóng chia sẻ cho người khác nữa.



Mọi người – không phân biệt tôn giáo, quan điểm chính trị xã hội – đều có thể yêu cầu BBT CGVN chuyển Quà Tặng Tin Mừng cho cá nhân và cộng đoàn của mình, nếu với số lượng ít trong khả năng của BBT, Quý Vị không cần nghĩ ngợi về chi phí gì cả; nếu nhu cầu cần nhiều để chia sẻ cho cộng đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc tìm cách “góp gạo nấu cơm chung”.

Chúng con xin chân thành cảm ơn.
Thay Mặt BBT CGVN
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS.



Thông tin liên lạc:

Mọi sự hỗ trợ của Quý Ân Nhân, xin vui lòng liên lạc với những địa chỉ sau:

1. Gửi qua Ngân Hàng ACB:

Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457
Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX
442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, SAIGON, VIETNAM

2. Gửi Sr. VƯƠNG THỊ TÁM tức Sr. Marillac (nhờ chuyển cho BBT)

Phòng Tiếp Đón Thân Chủ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn
42 Tú Xương, Q3, Sài Gòn. Phone: (028) 3932 5134

3. Gửi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT)

San Jose – Email: sandyvu@yahoo.com; Phone: 408-420-0040

4. Gửi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT)

San Jose – Email: lsnguyencongbinh@gmail.com; Phone: 408-833-8297

Xin chú ý: Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc Cô Sandy theo thông tin ngay bên trên.

Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cảm ơn Quý Vị.

Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938 108 306

Email: conggiaovietnam@gmail.com

quatangtinmung@gmail.com



Kính mong mọi người bớt chút thời giờ xem lại những Lời Giới Thiệu từ Giáo Hội Việt Nam, trong tâm tình hiệp thông với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, với chung một trần trở làm thế nào để mọi người có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người đều là anh em ruột thịt của nhau.

**Lời Giới Thiệu của Đức Tổng Giám Mục
Giuse Nguyễn Chí Linh**

Huế, Chúa Nhật Phục Sinh 21/04/2019

Bạn đọc thân mến,

Bạn đang có trên tay cuốn “Quà Tặng Tin Mừng” do Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam thực hiện với sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân xa gần. Không phải do ngẫu nhiên mà bạn đã nhận được món quà này. Từ năm 2014, không bao lâu sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã có sáng kiến tặng sách Lời Chúa cho khách hành hương và kêu gọi mọi người hãy làm như ngài, để Lời Cứu Độ mỗi lúc được vang xa hơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, anh chị em BBT CGVN và các vị ân nhân đã đem hết tâm lực để đưa “Quà Tặng Tin Mừng” đến với mọi người, mọi nơi không phân biệt thành phần xã hội và tôn giáo. Chỉ sau một thời gian ngắn, những đợt phát hành đầu tiên đã trao tặng hết, nên phải liên tục tái bản. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều đợt tái bản nữa, nếu mỗi người chúng ta đều vào cuộc tiếp tay với niềm hăng say đã thúc đẩy Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.

Ngài gọi đây là “Sách Tin Mừng Bỏ Túi” (hay "Phúc Âm Bỏ Túi"), vì nó gọn nhẹ, có thể mang theo đi bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Cũng như khách du lịch cần phải có người hướng dẫn hoặc có bản đồ để đi đúng đường, người Ki-tô Hữu cũng cần có Lời Chúa làm cẩm nang soi dẫn đường đời.

Tôi cầu chúc BBT CGVN và tất cả mọi người đều trở thành “Người Chuyển Quà của Thời Đại Phan-xi-cô”. “Quà Tặng Tin Mừng” chắc chắn sẽ luôn đi đôi với “Niềm Vui Tin Mừng” trên mọi cuộc hành trình mở rộng Nước Chúa.



Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

**Lời Giới Thiệu của Đức Tổng Giám Mục
Giuse Vũ Văn Thiên**

Quý độc giả thân mến,

Trong mỗi tương quan đời thường, chúng ta vẫn tặng quà và nhận quà. Tặng quà cho ai là tỏ lòng quý mến trân trọng đối với người đó. Việc trao và nhận quà góp phần nối kết tình thân, làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.

Chúa Giê-su là Quà Tặng của Chúa Cha cho nhân loại. Ngài ban tặng Con Một mình vì yêu thương thế gian (x. Ga 3, 16). Những ai đón nhận Quà Tặng này với đức tin và với tâm tình tri ân cảm tạ, sẽ được trở nên con Thiên Chúa (x. Ga 1, 12).

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, vị Mục Tử của Hội Thánh Công Giáo, đã có sáng kiến truyền giáo bằng “Quà Tặng Tin Mừng”. Quả thật, không có món quà nào cao quý hơn là chính Chúa Giê-su. Chính Ngài là Tin Mừng của Chúa Cha, là Ánh Sáng cho muôn dân và muôn thế hệ.

Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam đã phát hành và trao tặng nhiều chục ngàn cuốn Tin Mừng dạng bỏ túi (Gồm 4 Phúc Âm và Sách Công Vụ Tông Đồ). Quà Tặng Tin Mừng này đã được đón nhận với sự trân trọng, mang lại hiệu quả tốt lành, giúp người nhận suy niệm và Sống Lời Chúa.

Để kỷ niệm 5 năm sự kiện này, BBT CGVN tiếp tục chương trình Quà Tặng Tin Mừng, nhằm góp phần làm cho “niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giê-su” – như lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chúc phúc.

Tôi hân hạnh giới thiệu với quý độc giả xa gần Quà Tặng Tin Mừng quý giá này, với ước mong mỗi chúng ta được gặp gỡ Chúa qua Lời của Ngài, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105).

Xin Chúa chúc lành cho tất cả Quý Vị.

Hà Nội, ngày 13 tháng Tư năm 2019
+ **Giuse Vũ Văn Thiên**
Tổng Giám Mục Hà Nội

Lời Giới Thiệu “Quà Tặng Tin Mừng” của Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa là lời ban ánh sáng chân lý cùng tình yêu thương và bình an của Chúa.

Ai đọc Lời Chúa hằng ngày sẽ đón nhận được ánh sáng chân lý và yêu thương cùng bình an của Chúa.

Đọc Lời Chúa hằng ngày, tôi cảm thấy đầu óc, con tim cùng cuộc sống tôi chan hoà ánh sáng chân lý cùng tình yêu thương của Chúa ban cho.

Cuộc sống chan chứa ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an của Chúa, làm cho cuộc đời thường xuyên chan hoà hạnh phúc, vượt qua mọi ước mơ.

Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa mở rộng lòng trí cho con biết chia sẻ niềm hạnh phúc Chúa ban, chia sẻ cho mọi người: cho người thân thuộc, cho người đồng hành, cho người nghèo khổ phần xác cũng như phần hồn.

6 Bis Tôn Đức Thắng Tp. HCM, ngày 29/3/2019

+ Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Nguyên Tổng Giám Mục Sài Gòn – Tp Sài Gòn

Lời giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Bạn đọc thân mến,

Quà Tặng có giá trị nhờ ba yếu tố: người tặng, quà tặng và ý nghĩa. Như thế QUÀ TẶNG TIN MỪNG có giá trị trời vượt.

Vì người tặng là chính Thiên Chúa. Là Vua của các vua. Là Chúa của các chúa. Đây là người tặng cao quý nhất. Nhưng Ngài lại muốn tặng quà cho bạn. Bạn thật hạnh phúc. Bạn phải hãnh diện vì bạn được Thiên Chúa yêu thương trao tận tay cho bạn món quà của Ngài. Ở đây còn có thêm người chuyển quà là chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, một người chuyển quà trời vượt. Đức Thánh Cha muốn chuyển đến bạn QUÀ TẶNG TIN MỪNG. Đó là món quà từ Thiên Chúa.

Vì quà tặng ở đây không phải là một món đồ nào đó. Nhưng là chính Lời Chúa. Thiên Chúa muốn ngỏ lời với bạn. Thiên Chúa ban tặng Lời Chúa cho bạn. Lời Chúa chính là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. Lời đã thành xác phàm. Để ở giữa chúng ta. Để chia vui sẻ buồn với chúng ta. Và còn hơn nữa Ngài đến để hy sinh mạng sống cho chúng ta. Đó thật là Lời Yêu Thương. Lời Yêu Thương này không chỉ nói bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời, bằng chính mạng sống của Chúa Giê-su. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Tình yêu đó đem lại cho bạn sự sống. Đó là thứ quý nhất trên đời.

Vì QUÀ TẶNG TIN MỪNG có ý nghĩa lớn. Không chỉ ý nghĩa vì là Lời Yêu Thương của Thiên Chúa, vị chủ nhân cao quý siêu việt, ngỏ lời với bạn. Nhưng còn vì quà tặng đem đến cho đời bạn một ý nghĩa. Tin Mừng nói với bạn rằng bạn là một giá trị cao quý. Rằng cuộc sống bạn có giá trị vô song. Vì bạn được tạo dựng cho những điều vĩ đại. Rằng vận mệnh của bạn vượt xa những gì bạn có thể tưởng nghĩ. Chính vì thế mà Thiên Chúa quan tâm đến bạn. Lời Thiên Chúa được trao gửi đến bạn. Bạn thật là một người quan trọng.

Hãy cầm quyển sách này lên và hãy đọc. Vì đây là món quà Thiên Chúa gửi tặng bạn. Vì đây là Lời Yêu Thương Thiên Chúa muốn nói với bạn. Và trong đó bạn sẽ khám phá thấy bạn cao quý biết bao!

Châu Sơn, Chúa Nhật màu hồng 2019
+ **Giuse Ngô Quang Kiệt**
Nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

congiaovietnam@gmail.com
<http://www.congiaovietnam.net>

Nguồn: Internet eMail by congiaovietnam@gmail.com chuyển
<http://www.congiaovietnam.net>

Đăng ngày Thứ Ba, July 21, 2020
thư ký dù Khóa 10A-72/SQTB/DD, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH